

# 4 Thái Bình

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về đồ án quy hoạch một số phân khu trong Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các đồ án quy hoạch: phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường 1, huyện Thái Thụy; phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Các đại biểu đều cho rằng đồ án là 2 phân khu có vị trí đặc địa trong Khu kinh tế Thái Bình, gần cảng nước sâu Lạch Huyện và cảng hàng không quốc tế Cát Bi (thành phố Hải Phòng).

## KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 25/3, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Hà Giang (Đông Hưng). Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng.

Xã Hà Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đông Hà và xã Đông Giang (Đông Hưng). Hiện xã có 11 thôn với dân số trên 10.000 người, có 1 nhà thờ, 2 chùa. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã chủ động triển khai theo chỉ đạo của tỉnh và huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ sở thôn và dân viên. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, từ ngày 8/3 đến ngày 25/3 toàn xã có 10 người từ nước ngoài trở về địa phương đều được cách ly 14 ngày theo quy định, 39 người tiếp xúc gần với những người này đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Để người dân nâng cao nhận thức về công tác

Do vậy, khi hoàn thiện và thực hiện quy hoạch 2 phân khu này sẽ kết nối đồng bộ với các phân khu khác trong Khu kinh tế, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, quốc lộ 37, 39 và các tuyến tỉnh lộ khác trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đại biểu kiến nghị các đơn vị tư vấn điều chỉnh tính chất ngành nghề thu hút đầu tư đúng theo 5 nguyên tắc khi quy hoạch các phân khu trong Khu kinh tế Thái Bình mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất; điều chỉnh, bổ sung một số số liệu; trong đó án quy hoạch cần tuân thủ tính chất ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, ưu tiên những ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu tỷ lệ đất dành cho công nghiệp, đô thị, dịch vụ và đất cây xanh phù hợp; chú trọng quy hoạch hệ thống xử lý nước thải; quy hoạch khu du lịch, nghỉ dưỡng kết nối với các công trình văn hóa tâm linh sẵn có để khai thác hết tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ sản phẩm quy hoạch các phân khu trong Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường 1, huyện Thái Thụy có vị trí rất thuận lợi, đây là một trong những cửa ngõ rất phát triển của tỉnh Thái Bình kết nối với thành phố Hải Phòng trong tương lai gần, vì vậy cần quy hoạch phân khu trở thành khu mẫu mực về kiến trúc và tính chất ngành nghề kinh doanh. Về tính chất, ngành nghề kinh doanh phải tuân thủ theo Kết luận số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thu hút đầu tư, quản lý đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình. Điều chỉnh giảm diện tích đất công nghiệp đồng thời tăng diện tích đất đô thị và thương mại, dịch vụ gấp 2 lần so với đề xuất của đơn vị tư vấn. Vị trí đất đô thị, dịch vụ cũng phải được xác định ngay từ khi quy hoạch phân khu, theo nguyên tắc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Theo đó, vị trí đất đô thị phải là những vị trí đặc địa nhất, có lợi thế về văn hóa và xã hội trước mắt cũng như lâu dài và phải quy hoạch là đô thị hiện đại. Đồng chí Bí

sinh thái, công nghiệp sạch, mang lại giá trị gia tăng cao; không chấp thuận đầu tư đối với những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Quy hoạch đô thị phải là đô thị hiện đại gồm nhiều phân khúc nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân. Hệ thống giao thông nội khối và giao thông kết nối quy hoạch bảo đảm hợp lý. Đối với diện tích đất quốc phòng, đơn vị tư vấn bố trí tại khu vực gần khu vực đô thị - dịch vụ, văn hóa - thể thao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các nhà tài trợ, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện đồ án quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền để triển khai các bước tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi của Công ty hữu hạn Tập đoàn Đông Tin Hồ Nam tại cụm công nghiệp An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

**MANH CƯỜNG**

phòng, chống dịch, xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cách vệ sinh, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, khuyến cáo người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế đến những nơi đông người; việc tổ chức đám hiếu, đám hỷ chính quyền xã đến từng gia đình để nghị các gia đình hạn chế quy mô để tránh lây nhiễm Covid-19...

Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc của địa phương trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Mặc dù địa phương mới được thành lập nhưng từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đến người dân trong xã đã đoàn kết, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang ở giai đoạn phức tạp, tỉnh đã nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch lên mức cao nhất, vì vậy chính quyền địa phương phải làm tốt công tác kiểm tra, giám

sát những người từ nước ngoài trở về địa phương, người từ nơi khác đến địa phương để khai báo y tế kịp thời; việc phát hiện và cách ly nguồn lây nhiễm là yếu tố quyết định thắng lợi trong công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên đeo khẩu trang để phòng, chống dịch; tổ chức khai

phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, khu cách ly tập trung của huyện, xã Liên Hoa và một số cửa hàng kinh doanh tại thị trấn Đông Hưng. Qua kiểm tra, đoàn chức nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Đông Hưng tích khai công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19, người dân đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường, tại các cơ quan, đơn vị đều tiến hành kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người đến cơ quan, đơn vị

tâm, hỗ trợ Trạm Y tế xã về phương thiết bị để phòng, chống dịch hiệu quả.

\* Chiều ngày 25/3, đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đông Hưng.

Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, khu cách ly tập trung của huyện, xã Liên Hoa và một số cửa hàng kinh doanh tại thị trấn Đông Hưng. Qua kiểm tra, đoàn chức nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Đông Hưng tích khai công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19, người dân đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường, tại các cơ quan, đơn vị đều tiến hành kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người đến cơ quan, đơn vị

**NGUYỄN CƯỜNG - THU HIỀN**

*Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020*

## QUẢN TRIỆT, THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ngày 21/3/2020, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 172-TB/TW về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1 - Khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 172-TB/TW, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng người về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng ở mức cao nhất; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không chấp hành các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh.

2 - Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Thông báo kết luận số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo kết luận số 921-TB/TU, ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; quyết tâm kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, an sinh xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

3 - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống; giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của cấp trên, hạn chế thấp nhất tác hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

## THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

\* Theo báo cáo của Sở Y tế, khu cách ly tập trung thứ ba của tỉnh tại Trường Đại học Thái Bình chính thức tiếp nhận công dân Việt Nam vào cách ly từ ngày 25/3. Tính đến 19 giờ cùng ngày, đơn vị này đang cách ly, theo dõi 28 trường hợp. Ngoài ra, tại Trường Quân sự tỉnh có 177 trường hợp, giảm 5 trường hợp so với ngày 24/3. Trung đoàn 568 giữ ổn định 99 trường hợp. Tại khu cách ly tập trung của các huyện hiện có 35 trường hợp, trong đó huyện Tiền Hải còn 2 trường hợp, huyện Kiến Xương có 10 trường hợp, huyện Quỳnh Phụ có 23 trường hợp. Đến thời điểm này, các mẫu xét nghiệm đối với 223 công dân trở về từ Nhật Bản ngày 23/3 vẫn đang chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

\* Đồi rác thải nhựa lấy khẩu trang là chương trình do Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Tiền Hải, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình, Đoàn Thanh niên xã Phương Công (Tiền Hải) tổ chức sáng ngày 25/3 tại chợ Cổ Rỗng, xã Phương Công.

Người dân xã Phương Công đã đưa chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt... đến điểm thu đổi, nhận về 500 chiếc khẩu trang vải và 200 chiếc túi tự phân hủy... Số rác thải nhựa sẽ được Đoàn Thanh niên xã Phương Công bán để gây quỹ từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đại diện Tỉnh đoàn cho biết, chương trình sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh trong thời gian tới.

## THÔNG BÁO

### Bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Thái Bình tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình

**1. Tổ chức chuyển nhượng vốn: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**
**2. Tổ chức có thể được phiếu được chuyển nhượng vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH**
- Địa chỉ: Số 370 Đường Long Hưng, Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0227 3747906 - Fax: 0227 3746409
**3. Ngành nghề kinh doanh chính:** Xây dựng, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình đường bộ.
**4. Vốn điều lệ:** 16.000.000.000 đồng
**5. Điều kiện tham dự đấu giá:** Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do CTCP Chứng khoán Agribank ban hành
**6. Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
**7. Cổ phần bán đấu giá:**
- Loại cổ phần: Phổ thông, tự do CN
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 660.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 15.962 đồng/cổ phần
- Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng mua tối đa: 660.000 cổ phần

**8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày 25/03/2020 đến 15h30 ngày 07/04/2020.**
**9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:** Trước 09h00 ngày 14/04/2020.
**10. Thời gian tổ chức đấu giá:** 10h00 ngày 14/04/2020 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

**11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:** Từ 8h30 ngày 15/04/2020 đến 15h30 ngày 21/04/2020.
**12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:** Từ 8h30 ngày 15/04/2020 đến 16h30 ngày 21/04/2020.
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: *Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.thaibinh.gov.vn, www.agriceo.com.vn*)

### ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BỐ XUYỀN...

(*Tiếp theo trang 1*)

gặp 1,76 lần so với năm 2015; tăng bình quân 11,95%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng được củng cố. Văn hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư, công tác giáo dục được quan tâm, phát triển. Các chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,94%, giảm 0,92% so với đầu nhiệm kỳ. Đảng bộ phường đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 4 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Chính quyền phường đạt trong sạch, vững mạnh 3 năm liên tục. MTTQ và các đoàn thể luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh, thành phố.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Bố Xuyên phấn đấu tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 ước đạt 4.202 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,15%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,85%. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu 5 năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 20 - 25 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025...

## TẶNG KHẨU TRANG...

(*Tiếp theo trang 1*)

và chùa Bộ La, xã Vũ Vinh theo địa bàn huyện Vũ Thư để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các nơi đến, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị linh mục và trụ trì nhà chùa bằng trách nhiệm và uy tín của mình tích cực tuyên truyền, vận động để các tín đồ và nhân dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và cách phòng, chống. Hạn chế thấp nhất các hoạt động tập trung đông người. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; nâng cao sức khỏe cho bản thân. Chủ động thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế và các cơ quan chức năng, từ đó góp phần ngăn chặn dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cũng trong sáng ngày 25/3, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Thiêm, thôn Bộ La, xã Vũ Vinh là gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Đây cũng là địa chỉ xanh tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Vũ Vinh nhằm tri ân gia đình có công với nước và tình thân tình nguyện vì cộng đồng. Hàng tháng, Đoàn Thanh niên xã đến trao tặng gạo và một số nhu yếu phẩm để chia sẻ bớt khó khăn cho gia đình.

## QUẢN LÝ CHẶT CHẼ SỨC KHỎE...

(*Tiếp theo trang 1*)

bệnh lý nền và các trường hợp nguy cơ cao mắc bệnh khác. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện cấp thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn, tối thiểu 2 tháng. Tăng cường tổ chức truyền thông về dinh dưỡng cho người cao tuổi. Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan thực hiện khai báo y tế điện tử, trong đó ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe phải báo ngay cho y tế cơ sở; trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở khám chữa bệnh; luôn sử dụng khẩu trang, sát khuẩn tay.

## Triển khai đáp ứng nhanh khi có trường hợp dương tính với Covid-19

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Kế hoạch số 08 đáp ứng khẩn cấp với dịch Covid-19 của UBND tỉnh, ngày 25/3, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động đáp ứng nhanh khi có các tình huống xác định có trường hợp dương tính với Covid-19 và triển khai đến các đơn vị y tế toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, ngay khi trên địa bàn tỉnh phát hiện có trường hợp dương tính với Covid-19, yêu cầu phải thực hiện là sẽ lập tức thực hiện cách ly tại phòng riêng; đội phản ứng nhanh của địa phương, đơn vị phải có mặt sau 30 phút, đội phản ứng nhanh của ngành Y tế phải có mặt sau 2 giờ; tổ chức đầy đủ cách ly tuyệt đối người bệnh trong vòng 4 giờ. Tại

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí thành 3 khu liên hoàn gồm khu khám, phân loại ban đầu; khu cách ly, điều trị theo dõi các trường hợp nghi nhiễm; khu cách ly điều trị đặc biệt. Những người có xét nghiệm dương tính sẽ được điều trị tại khu này, đối với các trường hợp có dấu hiệu suy hô hấp sẽ được bố trí ở các phòng có các thiết bị hỗ trợ như máy thở, thở ô xy.

Trong trường hợp tại các cơ sở y tế phát hiện có trường hợp dương tính sẽ phải báo cáo ngay với ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị, tỉnh; đội phản ứng nhanh ngay lập tức sẽ chuyển bệnh nhân lên Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện cách ly điều trị đặc biệt; tiến hành điều tra nhanh trường hợp tiếp xúc, thực hiện cách ly theo quy định, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để có chỉ đạo cụ thể về khoanh vùng xử lý ổ dịch.

Trong trường hợp tại các cơ sở cách ly hoặc tại cộng đồng phát hiện có trường hợp dương tính với Covid-19, các đội phản ứng nhanh phải báo cáo ngay với ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, đơn vị, tỉnh; đồng thời, nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng xe chuyên dụng, thực hiện chế độ cách ly y tế tuyệt đối cho người bệnh và người làm nhiệm vụ trong khu vực điều trị. Phải thực hiện phun khử trùng khu vực xung quanh nơi người bệnh sinh sống theo quy định y tế; điều tra, thu thập thông tin, phân tích, lập danh sách các nhóm tiếp xúc để thực hiện cách ly theo quy định. Các quy trình hoạt động và phơng tòa ổ dịch sẽ được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch.

Đặc biệt, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, người điều trị và để phòng lây chéo, Bệnh viện sẽ bố trí các kíp trực ở lại khu cách ly, không ra ngoài trong suốt thời gian điều trị cho người bệnh và thời gian cách ly tiếp theo. Với kế hoạch này, toàn ngành Y tế đã sẵn sàng trong tình huống cao nhất để ứng phó với dịch Covid-19.

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG